



# รายงานการดำเนินงานเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านโนนเขวา



## คำนำ

โรงเรียนบ้านโนนเขวา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ รายงานการดำเนินงาน เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยรวบรวมผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการเสี่ยงต่อการทุจริต ภายใต้โครงการต่าง ๆ ที่ได้จัดขึ้นให้กับคณะครู บุคลากรและนักเรียนมีความตระหนักรู้ต่อการทุจริตภายในประเทศ

โรงเรียนบ้านโนนเขวา

**การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต**  
**โรงเรียนบ้านโนนเขวา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑**

\*\*\*\*\*

โรงเรียนบ้านโนนเขวา ได้ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตโดยมีกิจกรรมที่จัดการความเสี่ยงของการดำเนินการที่ก่อให้เกิดหรือขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ดังนี้

ที่	กิจกรรมที่ดำเนินการ	รายละเอียด
๑	การวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)	๑. ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างทุกกรณีอย่างเคร่งครัด
๒	การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต (Anti Corruption Education) -อบรมครูผู้สอนในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาระดับปฐมวัยถึงระดับประถมศึกษาปีที่๖ -จัดการเรียนการสอนบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในทุกกระดับชั้นเรียน ตั้งแต่ปฐมวัยถึงระดับ ประถมศึกษาปีที่๖ -เข้ารับการกำกับติดตามการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้โดยส่วนกลาง	๑. สร้างความรู้ความเข้าใจให้ครูที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรสามารถนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในชั้นเรียนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้เรียนในเรื่อง-การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม -ความละเอียดและความไม่ทนต่อการทุจริต -STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต -พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม ๒. สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นผ่านการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้เรียนเรื่อง -การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม -ความละเอียดและความไม่ทนต่อการทุจริต -STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต -พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม

โรงเรียนบ้านโนนเขวา ได้ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตโดยมีกิจกรรมที่จัดการความเสี่ยงของการดำเนินการที่ก่อให้เกิดหรือขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน โดยมีกิจกรรมที่ปฏิบัติดังนี้



๑. การวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) กิจกรรมที่ ๑ วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) ของโรงเรียนบ้านโนนเขวา และกำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างทุกกรณีอย่างเคร่งครัด

๒. การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต (Anti-Corruption Education) กิจกรรมที่ ๑ อบรมครูผู้สอนในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาปีที่๖ ทุกชั้นเรียนประชุมการปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา



รูปภาพ การประชุมคณะครูและบุคลากรโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖





# จดหมายประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านโนนเขาว สพป. ขอนแก่น เขต ๑

ฉบับที่ ๑๔ วันที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖

## พิธีไหว้ครู



นางจุไรพร สาวิกัญญ์  
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเขาว

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านโนนเขาว ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยนางจุไรพร สาวิกัญญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเขาว เป็นประธานในพิธี โดยมีกิจกรรมให้นักเรียนเข้าร่วมประกวดคัดลายมือ กิจกรรมประกวดพานไหว้ครู กิจกรรมประกวดกรวยดอกไม้ และประกวดวาดภาพระบายสี เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณครู และแสดงความกตัญญูต่อบุคคลที่เคารพ



นางจุไรพร สาวิกัญญ์ (ผู้อำนวยการโรงเรียน) บรรณารักษ์ชาว  
นายณัฐพงษ์ สิงห์ทอง รายงาน

**โรงเรียนบ้านโนนเขาว สพป.ขอนแก่น เขต ๑**

ภาพกิจกรรม ต่างๆ ในโรงเรียน ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน





# จดหมายประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๒๘

## โรงเรียนบ้านโนนเขว

### วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๕

ทัศนศึกษา ระดับชั้นอนุบาล ๑ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒



นางจุไรพร สาวิกันย์  
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเขว



วันศุกร์ ที่ ๒๓ ธ.ค ๒๕๖๕ นางจุไรพร สาวิกันย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเขว และคณะครู ได้นำนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนได้รับความรู้ และประสบการณ์ เกิดความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ และการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง



โรงเรียนบ้านโนนเขว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

นางจุไรพร สาวิกันย์ (ผู้อำนวยการโรงเรียน) บรรณาธิการข่าว  
นายณัฐพงษ์ สิงห์ทอง รายงาน





# จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์

## โรงเรียนบ้านโนนเขาว สพป. ขอนแก่น 1 ฉบับที่ 22 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565



### รองชนะเลิศอันดับที่ 2 วาดภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นางจุไรพร สาวิกันย์  
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเขาว

นางจุไรพร สาวิกันย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเขาว ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดวาดภาพสร้างสรรค์จินตนาการผ่านศิลปะ ระดับประถมศึกษาในโครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ปี ๒๕๖๕ ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็น ๑ ใน ๔๐ ทีม ที่ผ่านเข้าสู่การแข่งขันเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน คือ

- ๑. เด็กหญิงปพิชญา อำท้าว ป.๖
- ๒. เด็กหญิงมาลัยวัลย์ ศิริหาเม็ง ป.๕
- ๓. เด็กหญิงณัฐธิดา กิ่งพวง ป.๔
- ๔. เด็กหญิงณัฐธิดา โพธิ์โน ป.๓



ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เงินรางวัล 35,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัล ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ฝึกสอน นายณัฐพงษ์ สิงห์ทอง และนางจรรยา จูนก



ชื่อภาพ แจกกัน ท้องถิ่น อีสาน



**แนวคิด** เป็นการผสมผสานประติมากรรมจากวัสดุในท้องถิ่น จากไผ่บ้านเชียง ฝังรูป ตุ้มขี้เหล็ก และผัด ประติมากรรมเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ คือ แจกกันอัจฉริยะ ที่ใช้ในการปักดอกไม้ในการถวายพระที่วัด ทำให้ดอกไม้เหี่ยวช้ำอายุของดอกไม้ ทุกวันพระชาวบ้านจะนำไปถวายพระแสดงถึงความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา อีกทั้งชาวอีสานยังมีประเพณี วัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ เช่น ผิดาโชน แคน นางรำ และวิถีชีวิต ที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นไม่แพ้ชาติใดในโลก





# จดหมายประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านโนนเขวา สพป. ขอนแก่น เขต 1

ฉบับที่ 12 วันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566



## กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติดโลก

นางจุไรพร สาวิกัญญ์  
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเขวา

วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2566 โรงเรียนบ้านโนนเขวา ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2566 โดยนางจุไรพร สาวิกัญญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเขวา เป็นประธานในพิธี โดยมีกิจกรรมประกวดแต่งกายตัวละครในวรรณคดี ประกวดวาดภาพพระบายสี ประกวดคัดไทย เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงเกียรติคุณ และผลงานของสุนทรภู่กวีเอกของโลก พร้อมทั้งเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียนตระหนักถึงโทษพิษภัยของยาเสพติด

### กิจกรรมวันสุนทรภู่



### กิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก



โรงเรียนบ้านโนนเขวา  
สพป. ขอนแก่น เขต 1

นางจุไรพร สาวิกัญญ์ (ผู้อำนวยการโรงเรียน) ขวมนพชกร ชีวา

นายถิรพงษ์ สิงห์ทอง รายงาน